



ฉบับที่ 16/2562

## เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2562

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวน้อยกว่าเดือนก่อน** โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลงตามการใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง รายได้เกษตรกรชะลอลงตามราคาข้าวและผลผลิตที่หดตัว เพราะได้รับความเสียหายจากฝนทิ้งช่วงในช่วงเพาะปลูกที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมชะลอลงตามการผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส์และอาหารแปรรูปที่ขยายตัวน้อยกว่าเดือนก่อนตามความต้องการจากต่างประเทศ ทางด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องทั้งการลงทุนก่อสร้างและการผลิต ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับภาคการเงินเดือนตุลาคม 2562 ขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในหมวดของใช้ในบ้านและเครื่องประพินโฉมหดตัวหลังจากเร่งตัวมากในช่วงก่อนหน้า ส่วนหมวดอื่น ๆ ยังขยายตัวต่อเนื่องจากผลมาตรการชิมช้อปใช้ของภาครัฐ ส่วนด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่องตามยอดจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากกำลังซื้อยังอ่อนแรงประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** อยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ส่วนชาติอื่นยังขยายตัวดี พิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขยายตัว ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขยายเส้นทางการบินมาภาคเหนือเพิ่มขึ้น และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านด่านท่าอากาศยานหลักในภาคเหนือและจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในภาคเหนือที่หดตัว

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว ประกอบกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสุกรหดตัว ส่วนราคาไก่เนื้อขยายตัว จากความต้องการบริโภคจากต่างประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทางด้านผลผลิตพืชหลัก ได้แก่ ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หดตัวจากการได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเพาะปลูกที่ผ่านมา สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ระบาดด้วย

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวชะลอลง โดยการผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส์และหมวดการผลิตผักและผลไม้แปรรูปชะลอลงตามความต้องการส่งออก ส่วนหมวดอาหารหดตัวจากปัจจัยชั่วคราวที่การเปิดหีบผลิตน้ำตาลล่าช้ากว่าปีก่อน และหมวดอโลหะหดตัวจากการผลิตปูนซีเมนต์ตามความต้องการใช้ภายในประเทศลดลง ส่วนหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวดี จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวต่อเนื่อง โดยการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัว เนื่องจากที่อยู่อาศัยเหลือขายยังมีจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ

โรงแรมหาดหัว ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหัตถ์ต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถบรรทุก รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรที่ลดลง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดหัว ตามการใช้จ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้ ส่วนรายจ่ายประจำขยายตัว ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนรายจ่ายอื่นของงบกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

**มูลค่าการค้าผ่านชายแดน** การส่งออกในรูปแบบเงินบาทขยายตัวตามการส่งออกผลไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ไปจีน และน้ำตาลไปเมียนมา ด้านการนำเข้าขยายตัวเล็กน้อย จากการนำเข้าผลไม้จากจีนเป็นสำคัญ

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทางด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1 โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่ไม่เคยทำงานมาก่อนและจบการศึกษาจากระดับอุดมศึกษา

**ภาคการเงิน** ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดเงินฝากรวม 1,243.9 พันล้านบาท โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวทุกประเภท ขณะที่เงินฝากสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวตามเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทางด้านสินเชื่อมียอดคงค้างรวม 1,340.4 พันล้านบาท ขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: [thaveesc@bot.or.th](mailto:thaveesc@bot.or.th)